

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กสม. หรือสำนักงาน กสม. กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา และข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินโครงการ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือทั้ง ๔ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความร่วมมือตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. ขอเชิญเป็นองค์กรร่วมจัดงานอบรม “โครงการเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังเกตการณ์และบันทึกการบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ”**

ตามที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้มีหนังสือ ที่ AI Th ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียนนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอเชิญเป็นองค์กรร่วมจัดงานอบรม “โครงการเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังเกตการณ์และบันทึกการบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ” โดยจะมีการอบรมอาสาสมัครในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (วันและเวลาจะมีการยืนยันในภายหลัง) ซึ่งจะนำอบรมโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จะขอใช้สถานที่ และขอเรียนเชิญนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. เป็นองค์กรร่วมจัดการอบรมดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. ที่ประชุมมีมติ ๔ เสียง เห็นว่า กสม. และสำนักงาน กสม. ไม่ควรเป็นองค์กรร่วมจัดการอบรม “โครงการเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังเกตการณ์และบันทึกการบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ” ส่วนอีก ๒ เสียง เห็นว่า กสม. และสำนักงาน กสม. ควรเป็นองค์กรร่วมจัดการอบรม “โครงการเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังเกตการณ์และบันทึกการบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ”

๒. สำนักงาน กสม. มีอำนาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดอบรม “โครงการเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังเกตการณ์และบันทึกการบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ”

สำนักงาน กสม. เป็นผู้ตอบหนังสือฉบับนี้

### ๓. ขั้นตอนและกระบวนการร้องทุกข์แทนผู้เสียหายในคดีอาญา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดีร่างแนวปฏิบัติในการร้องทุกข์แทนผู้เสียหายในคดีอาญาเมื่อ กสม. มีมติระหว่างการตรวจสอบ โดยปรับปรุงความถูกต้องและความเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม แล้วนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

### ๔. นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้นำคณะทำงานจัดการแข่งขันโด้สาระวาที่สิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา และนักศึกษาที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโด้สาระวาที่สิทธิมนุษยชน ระดับ ASIAN ทั้ง ๓ ปี เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา ในการนี้ ได้ถวายหนังสือ “พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน” และ “สมเด็จพระบรมราชินีนาถกับงานสิทธิมนุษยชน”

### ๕. นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับข้อเสนอแนะเวทีเด็กผู้หญิงบนก้าวอย่างแห่งความเท่าเทียม จากเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แทน กสม. รับข้อเสนอแนะเวทีเด็กผู้หญิง บนก้าวอย่างแห่งความเท่าเทียม จากเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าว ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนา ๒) ด้านสถานะบุคคลและสัญชาติ ๓) ความเป็นธรรมทางเพศและการส่งเสริมสิทธิของเด็กผู้หญิง และ ๔) ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก และความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

### ๖. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการจัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการจัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๑ โดยคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจาก ๓ แหล่ง ได้แก่ ๑) การดำเนินการของ กสม. เช่น รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ข้อเสนอแนะของ กสม. รวมทั้งการจัดการสัมมนาต่าง ๆ ๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ๓) ข้อมูลจากงานวิจัย เอกสารวิชาการ และสื่อประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ โดยสรุปสถานการณ์ในรอบ ๔ เดือน ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลแล้วเป็นเวลา ๘ เดือน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้นำมาจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ โดยเป็นข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ สำหรับระยะเวลาที่เหลือนั้น หากมีสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ จะนำข้อมูลดังกล่าวมาบรรจุในรายงานฯ ต่อไป ซึ่งรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์จะแล้วเสร็จ

และจะเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างรายงานฯ ภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และจะดำเนินการปรับปรุงร่างรายงานฯ ตามความเห็นที่ประชุมให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และดำเนินการจัดพิมพ์เป็นรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

#### ๗. รายงานสรุปผลการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๕

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๕ เมื่อระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธาน SEANF เป็นเจ้าภาพในการประชุม การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) กิจกรรมพิเศษในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ในลักษณะการอภิปราย (panel discussion) ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน ในฐานะที่เป็นปัจจัยเพื่อการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Human Rights as an Enabling Factor to Achieving SDGs) และ ๒) การประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การนำเสนอผลงานที่สำคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ SEANF เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และการปฏิบัติระหว่างกัน ความคืบหน้าของการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF ความคืบหน้าของการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration : GCM) และแนวทางในการทำงานในอนาคต เป็นต้น ในการนี้ ได้ส่งมอบตำแหน่งประธาน SEANF ให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของติมอร์ - เลสเต ซึ่งจะเจ้าภาพในการประชุมประจำปีของ SEANF ในครั้งต่อไป

#### ๘. ขอเชิญเป็นองค์กรร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับสื่อมวลชน”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสม. เป็นองค์กรร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน” ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายดำเนินการต่อไป

#### ๙. สรุปผลการประชุม ISPCAN XXII International Congress on Child Abuse and Neglect ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการประชุม ISPCAN XXII International Congress on Child Abuse and Neglect ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก